



# hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

## Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng • Năm Phụng Vụ B Ngày 10 Tháng 12 Năm 2017

### TIỀN HỒ CỦA ĐĂNG Kİ TÔ

**Suy niệm:** Thánh Gio-an Tẩy Giả được xem như bản lề của thời Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước loan báo về ông: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt con... Có tiếng người hô trong hoang địa...” Tân Ước giới thiệu ông là vị Tiền Hồ, đi trước dọn đường cho Đức Ki-tô qua việc “kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được tha tội.” Ông làm phép rửa bằng nước; đồng thời cũng

loan báo phép rửa của Đức Ki-tô sẽ nhận chìm hối nhân trong ân huệ của Chúa Thánh Thần. Vị Tiền Hồ xuất hiện với hình ảnh ẩn tượng: mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Với cuộc sống khắc khổ, lời rao giảng thẳng thắn, thái độ khiêm tốn, ông đã hoàn thành sứ vụ của mình: dọn lòng dân Chúa và rồi giới thiệu Đăng Cứu Thế cho dân.

**Mời Ban:** “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Dọn sẵn con đường cho Chúa đến với bạn bằng cách làm chủ các khuynh hướng xấu của bản năng như tránh chè chén say

sưa, phóng túng trong đời sống luân lý, thái độ vụ lợi trong tương quan với người khác. Tích cực hơn, bạn hãy siêng năng cầu nguyện, gỡ gỡ Chúa qua các giờ phụng vụ, đọc Lời Chúa.

**Sống Lời Chúa:** Tôi ý thức mình phải chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Giáng Sinh năm nay qua việc dọn đường trên đây.

**Cầu nguyện:** “Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mãi mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh” (Chúa nhật II MV).

#### BAN MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh Xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Cộng Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Cộng Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Thanh Mỹ
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

#### LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

#### MỤC VỤ & SINH HOẠT

<b>Thánh lễ:</b>	Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
<b>Giải tội:</b>	1 tới 1:20 trước Thánh lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
<b>Rửa tội:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
<b>Hôn phối &amp; Xin lễ:</b>	Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
<b>Trường Việt Ngữ và Giáo lý • TNTT</b>	
	• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
	• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

## Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

### Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 12 /2017

*Xin Ôn cho Người Cao Niên* – Để thành phần cao niên, được gia đình và cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, biết sử dụng cái khôn ngoan và kinh nghiệm của mình mà truyền đạt đức tin và giáo dục các thế hệ mới.

## LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

**10/12:** Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm B

**11/12:** Thứ Hai trong tuần 2 MV

**12/12:** Lễ Đức Mẹ Guadalupe USA: Lễ Kính

**13/12:** Th. Lucia, đtđđ - lễ nhớ

**14/12:** Th. Gioan Thánh Giá, LmTs-Lễ Nhớ

**15/12:** Thứ Sáu trong tuần 2 MV

**16/12:** Thứ Bảy trong tuần 2 MV

**17/12:** Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B

## THÔNG BÁO

### • Sẽ không có thánh lễ Việt Nam vào Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (24/12/2017):

Để chuẩn bị cho thánh lễ đêm Giáng Sinh (Christmas Eve), sẽ không có thánh lễ Chúa Nhật cho Việt Nam và Mỹ. Xin cộng đoàn sắp xếp và tham dự thánh lễ vào các giờ khác. Lễ chúa nhật cuối cùng trong tuần đó sẽ vào lúc 11 giờ trưa.

Thánh lễ đêm (24/12) của cộng đoàn Việt Nam sẽ vào lúc 8:30 tối tại nhà thờ. Hoạt cảnh sẽ bắt đầu lúc 8:20 tối.

Thánh lễ đêm Giáng Sinh sẽ KHÔNG thay thế cho lễ Chúa Nhật, dù là vào tối Chúa Nhật cùng ngày.



## Lời Chúa qua các bài đọc Lễ Chúa Nhật

### + Bài đọc 1 : Is 40,1-5.9-11.

Đoạn trích phần thứ hai của sách Isaia, được gọi là Sách An ủi, cho biết : Thời nô lệ của Israel đã chấm dứt, Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho dân. Ngày xưa vì đã phản bội Giao ước, đã phản bội Chúa nên Thiên Chúa đã cho họ bị lưu đày. Nay dân Chúa đã biết hối lỗi, Thiên Chúa ân xá cho họ và sẽ đưa họ về quê cha đất tổ. Việc loan báo này được coi như là loan báo Tin mừng cứu độ.

### + Bài đọc 2 : 2 Pr 3,9-14.

Các Kitô hữu đầu tiên cứ tưởng rằng ngày Chúa trở lại trần gian sắp đến. Thức lâu chầu mỏi, họ đâm ra chán nản không tha thiết gì đến việc dọn đường cho Chúa. Nhưng thánh Phêrô cho biết sở dĩ Chúa chậm đến là vì Ngài nhẫn nại, ban thêm thời gian cho kẻ tội lỗi ăn năn sám hối.

Chúa đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện. Chắc chắn Ngài sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, còn ngày giờ nào thì chưa ai biết.

### + Bài Tin mừng : Mc 1,1-8.

Gioan Tẩy giả đến dọn đường cho Chúa. Ông lặp lại lời tiên tri Isaia hô hào cho dân chúng thực hiện : "Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa đến". Ông thực sự là tiên hô rao giảng sự thống hối chờ đợi Chúa đến. Qua nếp sống gương mẫu của ông, từng đoàn người kéo đến bờ sông Giordan chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.

Theo thánh Gioan, việc dọn đường cho Chúa là lòng sám hối và lãnh nhận phép thánh tẩy. Ông khuyên tất cả mọi người hãy từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về đường lành.

## Chúng ta phải biết sám hối

Chủ đề Chúa nhật thứ I mùa Vọng là "Hãy tỉnh thức chờ đợi Chúa đến". Chúa sẽ đến là một điều chắc chắn, nhưng trước khi Chúa đến, mọi sự phải được chuẩn bị sẵn sàng. Ngay từ thế kỷ thứ 6, tiên tri Isaia đã hô hào cho dân chúng hãy sửa đường cho Chúa đến (bài đọc I). Sau này, Gioan Tẩy giả xuất hiện, cũng tiếp nối sứ vụ tiên hô ấy, ông cũng khuyên mọi người như Isaia xưa : "Có tiếng hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi".

Chuẩn bị đường cho Chúa đến là phải sửa đường cho thẳng, cho tốt đẹp, sạch sẽ. Theo Gioan Tẩy giả, sửa đường chính là sám hối, là canh tân cuộc sống của mình để xứng đáng đón nhận Chúa đến. Sám hối, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thay đổi nào trạng. Theo tiếng Do thái là quay trở về, trở lại, tức là trở về với Chúa, với giao ước của Chúa. Gioan rao giảng kêu gọi mọi người sám hối. Ai nghe lời ngài giảng mà sám hối thì được ngài làm phép rửa. Nhưng phép rửa của ngài chỉ có tính cách giúp người ta thống hối, sửa soạn cho việc tha tội, chứ không phải là một bí tích như phép rửa Chúa Giêsu sẽ thiết lập sau này. Sám hối là biết trở về, nghĩa là phải nhận thực trạng của linh hồn mình, nhưng mấy người biết nhìn ra tội lỗi của mình. Biết

thực trạng con người của mình là điều kiện cần thiết của sự sám hối.

Gần 20 thế kỷ nay, thánh Phaolô tông đồ đã nói : "Tôi xử sự như một thẳng điện và sai lầm của tôi thì nhiều vô kể".

Tâm hồn thánh thiện như thánh Phaolô, mà còn buông ra những lời tự thú như vậy thì huống hồ là chúng ta...hay làm lỗi mà ít khi chịu nhận là mình lầm lỗi.

Như vậy ai dám nói là mình hoàn hảo, không còn sai sót gì, không cần phải sửa đổi gì bởi vì như người ta thường nói : "Bàn quan giả tình, đương cục giả mẽ" : việc người thì sáng, việc mình thì quáng.

Để kết thúc, chúng ta hãy suy niệm và cầu nguyện bằng bài thơ cổ, nói về cuộc đời này chóng qua thế nào và điều gì quan trọng vào giây phút cuối cùng :

"Khi tôi là một đứa trẻ, tôi cười và khóc, thì lúc đó thấy thời gian bỏ tôi."

"Khi tôi là một thanh niên, tôi táo bạo hơn, thì thấy thời gian đi bộ."

"Khi tôi trưởng thành, tôi là một người chững chạc, thì thấy thời gian chạy."

"Cuối cùng khi tôi bước vào tuổi chín mùi, tuổi già, thì thấy thời gian bay"

"Chẳng bao lâu nữa là tôi chết, lúc đó thời gian đã đi mất."

"Ôi ! lạy Chúa Giêsu, khi cái chết đến, thì ngoài Ngài ra, không còn gì là quan trọng nữa."